

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀNH NHÂN

--- ๑๐๓๑ ---

**BÀI DỰ THI**  
**“ NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ**  
**MÁI TRƯỜNG” NĂM 2024**



**Đơn vị : Trường THCS Hành Nhân-Xã Hành**  
**Nhân, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.**

**Họ và tên: Phan Quỳnh Như**

**Lớp : 7A**

**NĂM HỌC: 2024-2025**

## Bài làm

Trong hành trình học tập của mỗi học sinh, thầy cô luôn hiện diện như người lái đò tận tâm, đưa chúng ta cập bến tri thức. Họ là nguồn cảm hứng, là động lực thúc đẩy chúng ta không ngừng học hỏi, rèn luyện để trưởng thành. Trong vô vàn các thầy cô đã dìu dắt em, cô Thanh Nhân luôn là người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất bởi sự tận huyết, trách nhiệm cao với nghề nghiệp và tấm lòng nhân ái.

Cô Nhân là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cô có mái tóc đen nhánh luôn được cô búi gọn gàng ở sau gáy. Dáng người cô nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng. Cô có một làn da trắng hồng khiến những bộ quần áo cô khoác lên người trông rất đẹp. Nụ cười của cô luôn nở trên môi làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác được tiếp thêm năng lượng.

Điều khiến em ấn tượng nhất về cô Nhân chính là sự tận huyết và trách nhiệm cao với nghề. Cô luôn dành hết tâm huyết, trí tuệ để truyền tải kiến thức cho học trò. Những bài giảng của cô luôn sôi nổi, hấp dẫn, giúp chúng em dễ dàng tiếp thu bài học. Cô cũng rất tỉ mỉ, chu đáo trong việc giáo dục học sinh của mình. Cô luôn quan tâm đến từng bạn, luôn động viên, khích lệ những bạn học yếu, giúp các bạn tiến bộ. Em vẫn còn nhớ vào một buổi tối, khi em đang ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Em gặp phải một bài toán khó mà em không thể giải được. Em loay hoay mãi vẫn không thể tìm ra đáp án. Lúc đó cũng đã khá muộn, không biết làm sao nên em quyết định gọi cho cô Nhân để nhờ cô giải thích.

Khi em gọi đến, cô đã rất bất ngờ, nhưng cô vẫn vui vẻ và tận tình hướng dẫn em cách giải bài toán. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, em đã hoàn thành tốt bài thi và đạt điểm cao.

Trong mỗi buổi họp hay sau mỗi tiết dự giờ, cô và các thầy cô khác thường trao đổi về cách giảng dạy cho bài học thêm cuốn hút. Trong những ngày tập khai giảng đầu năm học hay các buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, cô cũng tham gia nhiệt tình lắm. Nhiều lúc có thầy cô nào gặp chuyện vui buồn, cô đều chia sẻ, cảm thông. Có lẽ cũng vì vậy nên các thầy cô giáo trong trường đều rất quý mến cô, xem cô như một người đồng nghiệp tốt, một người bạn thân.

Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn nắm chắc kết quả học tập, sự cố gắng, phần đầu của từng bạn để thông báo với phụ huynh. Nhờ sự quan tâm tận tình của cô mà cha mẹ học sinh đã phần nào hiểu được những hoạt động của chúng em tại trường, tại lớp cũng như những khó khăn trong quá trình học tập ở trường.

Cô Nhân là một người cô tuyệt vời, là người đã truyền cho em niềm đam mê học tập và khơi dậy trong em những ước mơ đẹp đẽ. Cô cũng là một tấm gương sống để cho chúng em noi theo và phần đầu trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cô Thanh Nhân là một giáo viên và em rất kính trọng. Ngoài chức vụ là một giáo viên giảng dạy cho học sinh những bài học bổ ích, cô còn là một người bạn, người mẹ, người đi trước truyền dạy cho chúng em những bài học cuộc sống.